

การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ DLD Co-ordinator : DLD-C

แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ตัวชี้วัดเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ
๑.สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ (หญ้าหมัก) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค	๑. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการอาหารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ๒. เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร	๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรของจังหวัดพะเยา ๒. ออกติดตามผลการนำวัสดุเหลือใช้ไปใช้	๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดพะเยา ๓. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ๔. หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยา	มีนาคม - กันยายน ๖๖	๑. จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ ราย ๒. ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการนำมาหมักเป็นพืชอาหารสัตว์ ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
๒.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค	๑. เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ๒. จำนวนฟาร์มผ่านการรับรองทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) เพิ่มขึ้น	๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรของจังหวัดพะเยาให้ได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ๒. ออกติดตามผลการปรับปรุงฟาร์มให้ฟาร์มปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)	๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดพะเยา ๓. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ๔. ศวพ.ภาคเหนือตอนบน ๖. หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยา	มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖	๑. จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด จำนวน ๕๐ ราย ๒. จำนวนฟาร์มผ่านการรับรองทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐ ฟาร์ม ของการอบรม

แผนงาน/โครงการ	เป้าประสงค์	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ตัวชี้วัดเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดพะเยา	๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	๑. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการจัดการที่ดี ๒. สนับสนุนอาหารลดต้นทุนตามสูตรอาหารลดต้นทุนที่กรมปศุสัตว์กำหนด	๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำและอำเภอปง ๓. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ๔. หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๒ แห่ง อำเภอเชียงคำและอำเภอปง	มีนาคม - กรกฎาคม ๖๖	๑. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการอบรม ๒. เกษตรกรมีอาหารโปรตีน(ไก่พื้นเมือง) ไว้บริโภคอย่างยั่งยืน
๔. แผนงานการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ	เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา อย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกันกับนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติกรมปศุสัตว์	๑. เตรียมความพร้อม วางแผน/การแจ้งเตือนภัย/การเตรียมอพยพ/ซักซ้อมแผนภัยพิบัติ/ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่	๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ๓. หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เมื่อเกิดภัยพิบัติ สำหรับสัตว์ จำนวน ๙ แห่ง ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา และมีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสัตว์ในพื้นที่	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๖	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้ง ๙ อำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้รับการสร้างความรับรู้โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัดถึงขั้นตอนการปฏิบัติการรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติและทั้ง ๙ อำเภอมีศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับสัตว์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ